



ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างตกแต่งและประดับประดาสถานที่จัดงาน  
(โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตกแต่ง ประดับประดาสถานที่จัดงาน ด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี ในบริเวณการจัดงานและพื้นที่โดยรอบ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปพร้อมรายการละเอียดของเทศบาลฯ

ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๖,๑๙๑.๖๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามลักษณะงานที่จ้าง ได้แก่ งานออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบควบคุมไฟฟ้า ไฟฟ้าประดับแสงสี ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าตกแต่งอาคารสถานที่สาธารณะ การจัดนิทรรศการต่างๆ ซึ่งได้เคยผ่านงานและมีผลงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในลักษณะประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยแนบสำเนาสัญญาจ้างพร้อมหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างในวันยื่นซองเสนอราคาด้วย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลนครลำปาง เชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครลำปาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๕. ต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารแล้วไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลนครลำปางไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย)

/ประกาศรายชื่อ.....

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย)

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)  
นายกเทศมนตรีนครลำปาง